

CÔNG TY CP BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC
RẠNG ĐÔNG
Số: 98 /BV-RĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
Hà Nội, Ngày 21 tháng 01 năm 2021

KẾ HOẠCH

BẢO VỆ AN TOÀN CÔNG TY TRONG DỊP DIỄN RA ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG VÀ TẾT NGUYÊN ĐÁN TÂN SỬU 2021

Căn cứ thông báo số 125/CATX ngày 12/01/2021 của công an Quận Thanh Xuân về việc bảo vệ tuyệt đối an toàn Công ty trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và dịp Tết Nguyên đán Tân sửu 2021.

Để đảm bảo tuyệt đối an toàn Công ty, chủ động phòng ngừa không để xảy ra các trường hợp vi phạm Nội quy, kỷ luật, an ninh trật tự, an toàn PCCN trong Công ty.

Để đảm bảo tuyệt đối an toàn Công ty. Tổng giám đốc yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị triển khai thực hiện với các công việc sau:

1/ Thủ trưởng các đơn vị:

Chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc Công ty về việc đảm bảo tuyệt đối an toàn về người, thiết bị, tài sản, an toàn VSCN- PCCN duy trì thực hiện nghiêm kỷ cương, nội quy kỷ luật lao động tại đơn vị mình quản lý.

Kiểm tra đơn đốc nhắc nhở, yêu cầu CBCNV đơn vị thực hiện chấp hành Nội quy kỷ luật lao động, chấp hành Nội quy quy định quy trình quy phạm trong công tác vệ sinh công nghiệp, phòng chống cháy nổ. Cấm uống bia rượu trong giờ làm việc, đánh bài bạc, ghi số đề tại nơi làm việc cũng như nơi cư trú, không đi lại lộn xộn trong Công ty, trong giờ làm việc ra ngoài Công ty phải ký giấy ra vào cổng của Thủ trưởng đơn vị. Nâng cao ý thức trách nhiệm bảo vệ tài sản cá nhân và tài sản Công ty.

Chủ động tổ chức kiểm tra xử lý ngăn chặn không để xảy ra mất an toàn, gây cháy nổ tại đơn vị. Khi phát hiện có vấn đề không đảm bảo an toàn báo ngay các đơn vị liên quan trong Công ty để phối hợp cùng giải quyết. Các đơn vị khi nghỉ sản xuất và nghỉ ngày Tết, trước khi nghỉ tổ chức vệ sinh mặt bằng, kiểm tra tài sản máy móc thiết bị, phân công cụ thể người kiểm tra. Trước khi ra về **đóng khoá toàn bộ van gas nhánh, van gas tổng**, gió, nước, ngắt cầu dao điện, khoá cửa, dán niêm phong để đảm bảo tuyệt đối an toàn.

2/ Ban An toàn - Phòng QLHT :

Chủ động phối hợp với phòng Bảo vệ 1, Tổ điện Ngành Cơ Động 1 tăng cường kiểm tra việc chấp hành đúng quy trình công nghệ an toàn lao động, hệ thống điện, vệ sinh công nghiệp phòng chống cháy nổ trong Công ty.

3/ Phòng Bán hàng 1:

Bố trí 01 xe tải, lái xe và lực lượng huy động khẩn cấp trực sẵn sàng phục vụ chiến đấu trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và dịp Tết Nguyên đán Tân sửu 2021. khi có lệnh điều động của Ban chỉ huy quân sự Quận Thanh Xuân.

4/ Nhiệm vụ của phòng Bảo vệ 1 :

4.1 - Hàng ngày bố trí nhân viên bảo vệ chốt trực, kiểm tra giám sát tại các địa điểm sửa chữa thi công có sử dụng máy hàn để đảm bảo an toàn PCCN. Chủ động phối hợp với chuyên trách an toàn Công ty, Ngành Cơ Động 1 kiểm tra an toàn lao động, hệ thống điện, vệ sinh công nghiệp, PCCN.

Tăng cường tuần tra kiểm tra kiểm soát, hướng dẫn đôn đốc và nhắc nhở CBCNLD chấp hành Nội quy kỷ luật lao động của Công ty, Nội quy quy định trong công tác vệ sinh công nghiệp, phòng chống cháy nổ thường xuyên nêu cao tinh thần cảnh giác, bảo vệ an toàn tài sản Công ty, tài sản cá nhân an ninh chính trị và trật tự an toàn Công ty, kịp thời phát hiện lập biên bản để ngăn chặn với các hiện tượng vi phạm đường lối chính sách của Đảng, Luật pháp Nhà nước, vi phạm Nội quy kỷ luật lao động Công ty.

4.2 - Đảm bảo số người làm việc duy trì các vị trí công tác, các điểm chốt chặt chẽ, từng Ca có các ký hiệu giao ước trước khi vào ca để khi có vụ việc xảy ra kịp thời thông báo về phòng thường trực, các vị trí chốt để phối hợp giải quyết. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng vị trí. Đặc biệt kiểm tra kiểm soát, quản lý chặt chẽ người ra vào, khách bên ngoài đến làm việc tại Công ty. Kiểm tra, kiểm soát các phương tiện vận chuyển ô tô, xe máy, hàng hoá, bao gói, túi xách, cốp xe máy khi qua cổng Công ty. Kiểm tra các băng, cờ, khẩu hiệu, Panô khu vực vườn hoa Tượng đài Bác Hồ.

4.3 - Thường xuyên kiểm tra những nơi thiết yếu quan trọng như : Tượng đài Bác Hồ, trạm điện, trạm gas, máy nổ, Trung tâm R&D, Xưởng LED - ĐTTĐ – TBCS, hệ thống kho Công ty, kho xưởng, các khu vực xưởng sản xuất vào các giờ nghỉ trưa, chiều, ngoài giờ hành chính và trong các ngày nghỉ sản xuất, nghỉ Tết. Thực hiện việc bàn giao ca, các vị trí chốt cụ thể chặt chẽ.

4.4 - Kiểm tra việc chấp hành Nội quy kỷ luật lao động, kiểm tra việc đi lại trật tự ra vào Công ty, kiểm tra việc chấp hành quy trình công nghệ, an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp, an toàn cháy nổ, sử dụng điện nước, cửa khoá, nếp sống văn hoá trong công nhân viên chức. Phát hiện ngăn chặn kịp thời các trường hợp vi phạm Nội quy Công ty. Nhắc các đơn vị trước khi nghỉ sản xuất, nghỉ ngày Tết vệ sinh mặt bằng, kiểm tra tài sản, máy móc thiết bị, đóng khoá van gas, gió, nước, ngắt cầu dao điện, khoá cửa dán niêm phong để đảm bảo an toàn.

4.5 - Kiểm tra các phương tiện dụng cụ cứu hoả ở các khu vực.

4.6 - Nhắc các đơn vị liên quan chấp hành nghiêm Nội quy bảo mật và quản lý máy Fax, máy vi tính .

4.7 - Liên hệ chặt chẽ với Quận đội Thanh Xuân, Công an Phường Thanh Xuân Trung , Công an Quận và các lực lượng bảo vệ của các xí nghiệp lân cận trong việc thực hiện các phương án bảo vệ an toàn Công ty.

4.8 - Xử lý và giải quyết khi có vụ việc xảy ra trong, ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ sản xuất, nghỉ Tết.

Nếu phạm vi quyền hạn các ca chủ động giải quyết ghi nhận bằng văn bản và thông báo ngay cho lãnh đạo phòng.

Nếu trường hợp vượt quá phạm vi quyền hạn Ca thì gọi điện báo lãnh đạo phòng để có ý kiến chỉ đạo giải quyết. Nếu xảy ra cháy nổ, tai nạn phải khẩn trương tổ chức xử lý kịp thời và báo ngay cho lãnh đạo phòng Bảo vệ, Ban an toàn – Phòng QLHT và Tổng Giám đốc Công ty.

Căn cứ nội dung kế hoạch trên đây yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị triển khai thực hiện.

Nơi nhận :

- Lãnh đạo Công ty (Để báo cáo)
- Các đơn vị trong Công ty (Cơ sở I)
- Quận Đội Thanh Xuân
- Công an Quận Thanh Xuân



Kiền Trung Tường